
 

 

133. löggjafarþing 2006�2007.
Þskj. 246  �  243. mál.

Fyrirspurn
til samgönguráðherra um tvöföldun Hvalfjarðarganga.

Frá Magnúsi Þór Hafsteinssyni.

Hafa samgönguyfirvöld með einhverjum hætti hafið undirbúning þess að tvöfalda Hval-
fjarðargöng? Ef svo er, hvað hefur verið gert?


